



TÂM THƯ TỔNG HỘI

Kính thưa:

Quý vị CTSQ Niên Trưởng.

Quý vị Cựu Giáo Sư, Cán Bộ và Nhân viên trường
TSQ/VNCH.

Toàn thể anh em CTSQ và gia đình.

Được sự tín nhiệm của Đại Hội Đồng ĐHCSTSQ/VHCH/HN lần thứ 20 được tổ chức tại San Jose ngày 03 tháng 9 năm 2016 BC HTH20, cũng giống như tất cả Ban Chấp Hành TH tiền nhiệm trước, với tinh thần “tự nguyện để phục vụ tập thể” cho một tổ chức đã được hình thành với danh xưng TH/CTSQ VN tròn hơn ba mươi năm tại Hải Ngoại.

Qua Đại Hội 20 với lời nhắn nhủ và tâm nguyện của Đại Niên Trưởng CTSQ Nguyễn Văn Ứng cùng với sự đồng thuận của Đại Hội Đồng CTSQVNCH trên toàn thế giới. BCHTH/CTSQ VNCH/HN thứ 20 đã định hướng và đề ra ba mục tiêu cho chương trình hoạt động của Tổng Hội cho nhiệm kỳ hai năm 2016-2018:

- Mục tiêu thứ nhất: ĐOÀN KẾT & HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI:

“Thiếu Sinh Quân một ngày,Thiếu Sinh Quân một đời” là chủ đề của ĐH15 đã gây tranh luận trong tập thể CTSQ.Qua lời góp ý như một Huân Từ của Anh Ưng trong kỳ ĐH20 năm nay:

“Khi một TSQ nhập trường đã có số quân xem như là CTSQ, tập thể nên chấp thuận và cho sinh hoạt...”, Hơn thế nữa trường Thiếu Sinh Quân VNCH không những nổi tiếng là một quân trường độc đáo đào tạo ra những chiến binh chuyên nghiệp hiện dịch thuộc mọi quân binh chủng từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất trong quân đội mà còn được ca ngợi bởi tinh thần thượng võ và phong cách hành xử thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong tình anh em theo đúng tôn ti trật tự.

Mặc dầu sự suy nghĩ và cách làm việc của mỗi thế hệ có những dị biệt vì khoảng cách tuổi tác chênh lệch gần nửa thế kỷ- từ một vị Đại Niên Trưởng 99 tuổi đến lớp Cựu TSQ của thế hệ 1975 mới ngoài 50. Vì thế trong sinh hoạt tập thể chúng ta có thể ‘Bất đồng mà không Bất hoà’ nhưng với tinh thần TSQ bất diệt, với TÂM LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG ĐƯỢC ĐÀO LUYỆN DƯỚI MỘT MÁI TRƯỜNG, chúng ta vẫn gắn bó với nhau, thương yêu, tương kính lẫn nhau, bảo bọc cho nhau trong suốt quãng đời binh lửa cũng như thời gian lưu lạc ở xứ người. Thế theo nguyện vọng của đại đa số các CTSQ, BCHTH/20 ước mong sẽ là nhịp cầu thông cảm, một gạch nối hòa hợp giữa các thế hệ, các CTSQ một thời đã từng mang quân phục TSQ .

Để có thể đạt được mục tiêu trên, Tổng Hội thiết tha mời gọi sự cộng tác, đóng góp xây dựng của quý vị Giáo Sư, Niên Trưởng, các Hội, Chi Hội CTSQ địa phương và toàn thể các Cựu TSQ trên toàn thế giới.

Với phương châm " TRÊN THUẬN & DƯỚI HÒA " chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể có truyền thống bất khuất

có một không hai trong quân sự. Niềm mong ước này Tổng Hội 20 rất mong được sự đáp ứng của tất cả quý vị CTSQ.

- Mục tiêu thứ hai: Xã Hội

Ban Xã Hội TH20 là vai trò quan trọng phải được tiếp nối từ tất cả TH tiền nhiệm, đặc biệt quan tâm đến các CTSQ đang còn ở quê nhà, nhất là các Thương Phế Binh. Nhận thức rằng, tập thể chúng ta ở hải ngoại, hầu hết đang vào tuổi hưu trí, việc chia sẻ chỉ giới hạn trong tầm tay, tuy nhiên:

“Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”

Để thực hiện việc từ thiện được hữu hiệu, Ban Xã Hội TH20 tha thiết mời gọi toàn thể CTSQ mở lòng nhân ái, góp một bàn tay hầu xoa dịu phần nào cho những người Anh Em không may gặp phải hoàn cảnh ngặt nghèo trong cuộc sống ở quê nhà. Ban XH/TH20 sẽ nghiên cứu kế hoạch gây quỹ Tình Thương, và gửi Tâm Thư đến tập thể cũng như phân tích để việc cứu trợ được hữu hiệu hơn.

-Mục tiêu thứ ba: Thực hiện Đặc San Nhân Trí Dũng

“Ước mơ cuối đời là Tôi muốn thực hiện một Đặc San Nhân Trí Dũng”: đây là niềm mơ ước duy nhất còn lại của CTSQ Nguyễn Văn Ứng, nguyên Chỉ huy trưởng Trường TSQVNCH “1966 - 1972”. Chính Anh đã sáng tạo ra phù hiệu “Nhân Trí Dũng” trong thời gian đầu, sau khi nhậm chức. Trong mỗi CTSQ không ai không mang tinh thần NTD, đây là kim chỉ nam trong mọi hành xử và cũng là hành trang đã được tôi luyện tại trường Mẹ để phục vụ cho Quân Đội.

Tập thể CTSQ hãy cùng nhau thực hiện ước mơ này để không phụ lòng Anh.

Để món ăn tinh thần của tập thể CTSQ được phong phú, Ban Thông Tin Báo Chí sẽ gửi thư để mời sự cộng tác của tất cả ngài bút trong tập thể AET.

Trong một tổ chức dân chủ, BCH có nhiệm vụ phản ánh và thực thi nguyện vọng của tập thể. Để thực hiện được ba mục tiêu trên, với phương châm ĐOÀN KẾT và HƯỚNG VỀ

TƯỜNG LAI. Tổng Hội 20 một lần nữa thiết tha kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể quý vị CTSQ và gia đình để chúng ta cùng hoàn thành trách vụ do Đại Hội Đồng Cựu TSQ/VNCH/ Hải Ngoại kỳ vọng.

Tổng Hội CTSQ/VNCH/ HN/20 xin chân thành gửi đến quý vị Giáo Sư, Cán Bộ, Niên Trưởng cùng toàn thể CTSQ và Quý Quyển lời chúc an lành và nhiều sức khỏe.

Trân trọng,

Đại diện BCH Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN kỳ thứ 20.

Tổng hội trưởng

CTSQ Phi Quang Quý



**Trăm năm trong cõi vô thường
Ta ngồi viết lại đoạn trường vô thanh
Cho người chiến sĩ vô danh
Bước vào huyền thoại hóa thành vĩ nhân**

AET. LT

Thư Xuân Tổng Hội



Kính thưa:- Đại Niên Trưởng Nguyễn
Văn Ứng và Phu Nhân

- Quý Giáo Sư, Cán Bộ, Nhân Viên
trường Thiếu Sinh Quân QLVNCHH và Phu Nhân.
- Quý Niên Trưởng, Thân Hữu và mạnh Thường Quân.
- Cùng toàn thể Cựu Thiếu Sinh Quân/ VNCH và gia đình.

Đứng trước thêm năm mới, thay mặt Ban Chấp Hành nhiệm kỳ
thứ 20 của Tổng Hội Cựu Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng
Hòa tại Hải Ngoại xin chân thành kính chúc toàn thể Quý Vị
cùng thân quyền một năm mới:

MỌI SỰ AN LÀNH và DÒI DÀO SỨC KHỎE

Mỗi dịp xuân về, chúng ta không khỏi chạnh lòng nghĩ đến
những mùa xuân chìm trong binh lửa với những tang tóc, đau
thương mà những thương binh, tử sĩ và gia đình phải gánh
chịu. Vì thế " CÂY MÙA XUÂN CHIẾN SĨ" được tổ chức
hàng năm để ủy lạo những gia đình trong từng đơn vị.

Hiện nay hoàn cảnh tuy khác, mặc dầu chúng ta lưu lạc trên xứ
người với tuổi đời chồng chất, nhưng tập thể Cựu Thiếu Sinh
Quân vẫn đứng chung với nhau thành một khối đồng nhất, có
truyền thống " trên thuận, dưới hòa" và tinh thần tương trợ lẫn
nhau với phương châm" lá lành đùm lá rách". Vì thế công tác
xã hội của tập thể cũng vẫn là mục tiêu hàng đầu cần phải giải
quyết như trong thời chiến. Tổng Hội xin đề nghị theo thứ tự
ưu tiên sau đây:

1/Giúp đỡ các Cựu Thiếu Sinh Quân/ Thương Phế Binh bệnh
hoạn và gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo theo định kỳ.

2/Giúp đỡ các CTSQ. và gia đình gặp khó khăn cấp và
những vấn đề liên quan đến " Quan, Hôn, Tang, Tế" của toàn
thể CTSQ trên toàn thế giới.

3/Giúp đỡ con em các CTSQ. có cơ hội vươn lên trong xã hội. Để có ngân quỹ thực hiện những công tác nêu trên. Những hảo tâm đóng góp của cá nhân CTSQ. và gia đình cũng không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cấp thiết. Vì thế Ban Chấp Hành Tổng Hội/20 xin kêu gọi vào công sức của các CTSQ thuộc các Hội, Chi Hội địa phương qua việc tổ chức gây quỹ " CÂY MÙA XUÂN" hoặc quỹ "TÌNH THƯƠNG" cho các THƯƠNG &PHẾ BINH CỰU THIẾU SINH QUÂN/ VIỆT NAM CỘNG HÒA tại các địa phương nào có hoàn cảnh và phương tiện tổ chức.

Ban Chấp Hành Tổng Hội/20 mong mỗi những đóng góp ý kiến của các Hội, Chi Hội địa phương cùng toàn thể các CTSQ về đề nghị này.

Trong niềm tin về quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta nhất định phải có một chế độ Tự Do, Dân Chủ và Nhân Bản. Chúng tôi Ban Chấp Hành chân thành kính chúc Quý Vị cùng các anh em và quý thân quyến, hiện đang sinh sống tại hải ngoại và trong nước một năm mới ĐINH DẬU:

DỒI DÀO SỨC KHỎE và MỌI ĐIỀU AN LÀNH

Trân trọng,
TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội/20
CTSQ. Phi Quang Quý



Lá Thư

Đặc San Nhân Trí Dũng



Kính thưa quý vị CTSQ Niên Trưởng
Kính thưa Quý vị Cựu Giáo Sư, cựu Cán Bộ
trường TSQ/VNCH
Kính thưa toàn thể anh em CTSQ/VNCH và
Gia Đình trên toàn thế giới.
Kính thưa quý đọc giả Đặc San Nhân Trí
Dũng.

Tổng Hội Cựu TSQ/VNCH Hải Ngoại, đã vượt qua bao sóng
gió, để rồi bình an lướt sóng tiến về một tương lai huy hoàng hơn.

Trước thềm năm mới Ban Biên Tập ĐSNTD. Xin Kính chúc
toàn thể quý vị Niên Trưởng, quý vị cựu Giáo Sư, Cán Bộ cùng thân
quyến. Kính chúc toàn thể anh em CTSQ và gia quyến ở khắp mọi
nơi trên thế giới. Một năm mới An Khang Thịnh Vượng. Một năm
mới thật Bình An và Vạn Sự Như ý.

Kính chúc Tổng Hội Cựu TSQ/VNCH Hải Ngoại, một năm mới có
nhiều thành quả tốt đẹp, trong công việc phục vụ tập thể
CTSQ/VNCH.

Kính thưa quý vị

Chúng ta hãy thử điểm lại quá khứ thật gần của hai năm vừa qua.
Chúng ta đã chứng kiến một thành quả rất tốt đẹp mà TH 19 đã thực
hiện được, nổi bật nhất đó là vấn đề xã hội đã tạo được tiếng vang từ
những anh em CTSQ đang sinh sống tại Việt Nam. Tuy nhiên chúng
ta cũng nhìn nhận một thực tế, phần rẽ nội bộ rất đau lòng. Một sự
thay đổi xóa tên quyển đặc san NTD để trở thành đặc san Thiếu Sinh
Quân, với bao nhiêu biện luận bào chữa cho việc làm này, nhưng rồi
tất cả cũng qua đi, như chủ đề chính đại hội CTSQ lần thứ 20 nêu ra
(Hướng về tương lai).

Tổng Hội CTSQ Hải Ngoại bước dần vào những tháng cuối năm
2016, chúng ta đã nhìn thấy sự bùng sáng trở lại, của một sức sống
mới dựa trên tinh thần TSQ. Quyển Đặc San NTD đã phát hành trở
lại, tiếng nói của nó đã trở về với đọc giả lâu đời của nó.

Sau cùng quyển Đặc San NTD năm Đinh Dậu 2017 đã được gửi đến các Hội CTSQ địa phương và gửi đến tay các CTSQ/VNCH và quý đọc giả ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cũng hy vọng rằng năm Đinh Dậu 2017, sẽ là một năm đem lại nhiều thành công, và những đổi mới đầy sức sống để cùng “Hương Về Tương Lai”.

Với một sức mạnh tổng hợp duy nhất, với một sức mạnh đoàn kết dựa trên tinh thần TSQ bất diệt. Chúng ta tin tưởng rằng, chúng ta sẽ chiến thắng. Tổng Hội Cựu TSQ/ VNCH Hải Ngoại sẽ vững mạnh. Đặc San Nhân Trí Dũng sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ truyền thông, đem đến cho quý vị một món ăn tinh thần, mỗi ngày một phong phú hơn.

Kính chào toàn thể quý vị CTSQ/VNCH ở khắp nơi trên thế giới.

Ban Biên Tập ĐSNTD
Trân Trọng Kính Chào

